
sþ. 349. Fyrirspurnir. [199. mál]

I. Til samgönguráðherra um öryggi sjómanna á loðnuveiðum.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Hvaða reglur gilda um hleðslu íslenskra fiskiskipa?
2. Er þeim reglum fylgt til dæmis á loðnuveiðum?
3. Er fylgst með hæfni fiskiskipa af minni gerðum til þess að beita hinni viða-

miklu loðnunót?

II. Til utanríkisráðherra um björgunarstarfsemi varnarliðsins á Keflavíkurflug-
velli.

Frá Stefáni Gunnlaugssyni.

1. Hve margar flugvélar og þyrlur og af hvaða gerðum og hvaða önnur tæki
notar varnarliðið á Keflavíkurflugvelli við björgunarstörf?

2. Hve mikinn mannafla notar varnarliðið beint eða óbeint við björgunarstörf?
3. Hve oft hefur björgunarsveit varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli og aðrar

deildir þess látið í té aðstoð við fólk í nauðum statt að beiðni opinberra
aðila íslenskra á árinu 1973? Hvernig flokkast þessi aðstoð eftir tegundum
neyðartilfella ?

4. Telur ráðherrann nokkuð því til fyrirstöðu, að Íslendingar gætu tekið þessa
björgunarstarfsemi að sér?

III. Til forsætisráðherra um starfsemi Viðlagasjóðs.

Frá Pálma Jónssyni.

1. Hverjar hafa tekjur Viðlagasjóðs orðið til þessa eftir hinum ýmsu tekju-
liðum?

2. Hver hafa útgjöld sjóðsins orðið á sama tíma, og hverjir eru helstu út-
gjalda þættir hans?

3. Hvaða horfur eru á, að fjármagn sjóðsins, sbr. tekjustofna í lögum nr. 4
frá 1973, fullnægi því hlutverki, sem honum er þar ætlað?


